



แคว้นบาริชาต

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 42

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540

อนุโมทนาขอขอบคุณ ที่เกื้อกูลกิจกรรม

ตามที่ ชมรมพุทธศาสน์ ได้จัดพิธีเปิดพระเนตรพระประธาน และเปิดที่ทำการของชมรมฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 แล้วนั้น ได้มีคณะอาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลายท่านได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบและไปร่วมในพิธี

ชมรมพุทธศาสน์ ขออนุโมทนาขอขอบคุณในกุศลเจตนาของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมครั้งนี้ ขอให้ท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และในชีวิตตลอดไป

สุโข ปุณฺณสุส อัจจโย การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข

(ต่อจากหน้า 2)

ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้ บริษัทจะนำนักบินมาร่วมแนะนำอาชีพพร้อมตอบข้อซักถามอย่างละเอียด จึงขอเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมฟังและลงชื่อเข้าร่วมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 พ.ย. 40

รับสมัครอาจารย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 - 5 จำนวน 2 อัตรา บรรจุที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาการประเมินผลและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คุณสมบัติ**
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเคมีฟิสิกส์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการวัดผลประเมินผล หรือการวิจัย หรือสถิติทางการศึกษา

หลักฐาน 1. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และ Transcript ในระดับปริญญาโท ระดับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป

ผู้สนใจขอใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 35 บาท ส่งจ่าย ปณ. ส่งขลา ในนามหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 706 หรือโทร. (074) 311885 - 7

ศึกษาดูงาน

ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2540 ตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00 น. กระทรวงสาธารณสุข จะนำผู้รับทุนกรมวิเทศสหการ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 คน มาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะที่มาดูงานนี้จะเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำการสอนด้านสาธารณสุขภายในโรงเรียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและภาควิชาพลศึกษา และสุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 7

ขอแสดงความเสียใจ

ด้วยมารดาของคุณชฎาทิพย์ จันนิลลา (อัญชุต) ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 40 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดหน้าเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสโมสรข้าราชการ และคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในวันที่ 22 พ.ย. 40 รถจะออกจากหน้าหอพักริมบึง เวลา 17.00 น. และจะไปร่วมฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 40 รถออกจากอาคาร 7 เวลา 11.30 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกันและขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฌาปนกิจศพโดยพร้อมเพรียงกัน

อบรมความรู้เรื่องกฎหมายน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน

ฝ่ายบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับ สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมความรู้เรื่อง กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2540

ผศ. ภิญญา ดันพิทยคุปต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชา เปิดเผยว่า โดยหน้าที่ของพลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ แต่ในความเป็นจริง ประชาชนจำนวนมากไม่มีความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน หรือขั้นตอนการดำเนินคดี เป็นต้น ฝ่ายบริการวิชาการ จึงเห็นความจำเป็นในการที่จะอบรมเรื่องดังกล่าว ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ครูอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทำให้ สามารถรู้ และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย

สำหรับการจัดอบรม จะจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน คือ วันที่ 6 ธ.ค. 2540 จัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนวันที่ 7 ธ.ค. 2540 จัดที่สำนักงานโครงการพัฒนาฯ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ขอเชิญร่วมโครงการ แนะแนวอาชีพนักเรียน

ด้วย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดโครงการเส้นทางสู่อาชีพ เพื่อแนะนำอาชีพนักเรียนแก่นิสิตนักศึกษาในวันพุธที่ 3 ธ.ค. 40 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. (อ่านต่อหน้า 1)